



Đánh giá Toàn diện

Nhu cầu và Điểm mạnh của Trẻ em và Thanh thiếu niên

& Hệ thống Đánh giá Phối hợp

Tất cả tập trung vào bạn

Bạn là trung tâm của quá trình đánh giá

Nhu cầu và Điểm mạnh của Trẻ em và Thanh thiếu niên (CANS) và Hệ thống Đánh giá Phối hợp (CAS)

CANS và CAS là những đánh giá thu thập thông tin về điểm mạnh, nhu cầu và sở thích của bạn để giúp Người quản lý Chăm sóc của bạn tạo ra một kế hoạch dịch vụ và hỗ trợ phù hợp với bạn. CANS được thiết kế cho trẻ em và thanh thiếu niên (đến 17 tuổi) và CAS dành cho người lớn (18 tuổi trở lên). Cả CANS và CAS đều đảm bảo rằng người nhận dịch vụ là trung tâm của quá trình lập kế hoạch.

CANS và CAS hoạt động như thế nào?

Người đánh giá đã qua đào tạo sẽ nói chuyện với bạn và những người khác mà bạn chọn, những người hiểu bạn rõ nhất về cuộc sống của bạn: sở thích, kỹ năng sống, sức khỏe và các hệ thống hỗ trợ hiện có. Cuộc trò chuyện tập trung vào bạn, nhưng có thể bao gồm ý kiến đóng góp từ những người khác biết rõ về bạn, chẳng hạn như một người trong vòng kết nối hỗ trợ của bạn, các thành viên gia đình, bạn bè và/hoặc những người đã cung cấp hỗ trợ cho bạn. Người đánh giá cũng sẽ xem xét thông tin trước đây của bạn để đảm bảo rằng họ đã bao gồm mọi thứ cần thiết để hoàn thành CANS hoặc CAS, tùy thuộc vào độ tuổi của bạn. Thông tin này sẽ được cung cấp cho Người Quản lý Chăm sóc của bạn, họ sẽ chia sẻ thông tin với bạn.

CANS hoặc CAS sẽ giúp tôi nhận được các dịch vụ phù hợp như thế nào?

Thông tin bạn chia sẻ trong quá trình đánh giá sẽ giúp Người quản lý Chăm sóc của bạn xây dựng một Kế hoạch Cuộc sống để thông báo những hỗ trợ nào phù hợp với bạn. Điều quan trọng là bạn, gia đình và nhân viên hỗ trợ mô tả những gì bạn muốn và cần để nhà cung cấp dịch vụ của bạn có thể cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ chất lượng cho bạn và gia đình bạn.

Nếu tôi đã nhận được các dịch vụ, tôi có cần phải tham gia đánh giá không?

Mọi người nhận dịch vụ từ OPWDD sẽ cần hoàn thành CANS hoặc CAS. Thông tin từ cuộc đánh giá sẽ được sử dụng để đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn.

Làm cách nào để bắt đầu?

Người đánh giá sẽ gọi cho bạn để sắp xếp một cuộc thảo luận và sẽ đề nghị Người quản lý Chăm sóc của bạn đảm bảo rằng cuộc thảo luận có sự hiện diện của bất kỳ ai khác mà bạn có thể muốn họ cùng tham gia, chẳng hạn như các thành viên trong gia đình. Nếu bạn là người mới và không có Người quản lý Chăm sóc, người đánh giá sẽ làm việc với bạn và những người hỗ trợ bạn để đảm bảo rằng tất cả những người phù hợp đều được phỏng vấn.

Làm cách nào tôi có thể chắc chắn rằng CANS hoặc CAS sẽ phù hợp với tôi?

CANS và CAS đã được thử nghiệm và xác nhận để sử dụng cho những người bị khuyết tật về trí tuệ và/hoặc chậm phát triển. CANS được thiết kế đặc biệt cho trẻ em và thanh thiếu niên, và CAS được xác nhận là thích hợp cho người lớn.

Vậy còn các đánh giá khác mà OPWDD yêu cầu thì sao?

Bạn cũng có thể được yêu cầu thực hiện các loại đánh giá khác. Một số được yêu cầu bởi luật pháp và quy định, và một số là các công cụ lập kế hoạch dịch vụ bổ sung được Người quản lý Chăm sóc sử dụng. Tất cả đều cung cấp thông tin quan trọng để giúp đảm bảo các dịch vụ sẽ đáp ứng nhu cầu của mỗi người. Một số đánh giá mà bạn có thể gặp là:

Hồ sơ Khuyết tật Phát triển - 2 (DDP-2)	Bắt buộc	Được sử dụng để đánh giá nhu cầu chức năng, sẽ được thay thế bằng CANS và CAS trong tương lai
CAS/CANS	Bắt buộc	Được sử dụng để đánh giá nhu cầu chức năng, sẽ thay thế DDP-2 trong tương lai

IAM hoặc các công cụ CCO khác	Không bắt buộc	Được sử dụng trong lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm dưới dạng một công cụ để chuẩn bị Kế hoạch Cuộc sống; Người quản lý Chăm sóc có thể sử dụng IAM hoặc một công cụ lập kế hoạch khác
Đánh giá hoạt động thích ứng, đánh giá tâm lý - xã hội và các đánh giá khác cụ thể cho các lĩnh vực lâm sàng và/hoặc dịch vụ được yêu cầu	Bắt buộc nhưng phụ thuộc vào các dịch vụ được yêu cầu hoặc đang nhận	Được sử dụng để chứng minh tính đủ điều kiện cho các dịch vụ OPWDD

Điều gì xảy ra sau khi đánh giá CANS/CAS?

Người quản lý Chăm sóc của bạn sẽ chia sẻ báo cáo CANS hoặc tóm tắt CAS với bạn và gặp bạn để thảo luận về nó.

Bất cứ điều gì bạn và/hoặc những người hỗ trợ bạn nói là quan trọng cần biết sẽ được viết ra và thông tin này sẽ được sử dụng để giúp phát triển Kế hoạch Cuộc sống của bạn hoặc cập nhật các tài liệu khác, nếu cần.

Nếu bạn và/hoặc những người hỗ trợ bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin trong

báo cáo CANS hoặc tóm tắt CAS:

- Hãy hỏi Người quản lý Chăm sóc của bạn. Người quản lý Chăm sóc của bạn có thể trả lời các câu hỏi về báo cáo hoặc tóm tắt.
- Nếu Người quản lý Chăm sóc của bạn không thể trả lời các câu hỏi của bạn, hoặc nếu bạn có bất kỳ mối quan ngại nào, Người quản lý Chăm sóc của bạn có thể chia sẻ những câu hỏi đó với OPWDD.
- OPWDD sẽ liên hệ với Người quản lý Chăm sóc của bạn để nói chuyện hoặc trả lời các câu hỏi và/hoặc mối quan ngại của bạn,

HOẶC

- Bạn có thể gọi trực tiếp cho OPWDD theo số (518) 473-7484 và để lại tên của bạn, tên của người được đánh giá, ID TABS của họ (nếu biết), và số điện thoại liên lạc.
- Thành viên nhóm OPWDD CANS/CAS sẽ liên hệ lại và giúp trả lời các câu hỏi của bạn.